



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ Workpointnews มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Newtv จส.100 ศูนย์ข่าวแชนนัล</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้เชิญ ปลัด สธ. เลขาธิการ ออย. และทีมงาน มาหารือสรุปว่าสิ่งที่ประชาชนต้องรับทราบคือกัญชายังเป็นยาเสพติด แต่ยกเว้นการนำมาใช้เพื่อวิจัยและประโยชน์ทาง โดยออย.มีหน้าที่กำกับให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนไทย และภายใน 5 ปีที่มีบทเฉพาะกาลไว้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตทั้งยาและสารสกัดจากกัญชาได้ทันต่างประเทศที่จะเทตลาดเข้ามาในไทย</p> <p>ส่วนเรื่องราคาขายน้ำมันกัญชาตอนนี้ยังไม่รู้ราคาขาย ถ้าผลิตได้จำนวนมาก ราคาถูกลง สำหรับการกำหนดมาตรการต่างๆ เพราะการปลูกต้องมีการควบคุมชัดเจน กฎหมายออกเพื่อกำกับดูแลให้การใช้กัญชาเป็นไปโดยถูกต้อง ส่วนสิ่งที่อก.ทำเป็นมาตรฐานระดับสูง คือ การผลิตยาโดยมาตรฐานทางการแพทย์ แต่ขณะเดียวกันการปลูกก็มีหลายระดับ แต่ต้องมีการกำกับชัด</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ตามกำหนดจะผลิตล็อตแรกเป็นน้ำมันกัญชา 2,500 ขวดในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนของราคาขาย หากเป็นยาปกติทั่วไปจะมีคกก.พิจารณาราคากลางเพื่อกำหนดให้รพ.ต่าง ๆ ซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม กรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา จะรวบรวมข้อมูลราคาจำหน่ายมาหารือกับ อภ.ก็หารือกันได้</p> <p>-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า ช่วงนี้อภ.จะมุ่งเน้นเรื่องการปลูกเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพก่อน ส่วนเรื่องราคาจะมีคกก.จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดราคากลาง เพื่อไม่ให้สูงเกินจนเกิดปัญหาการเข้าถึง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมามี คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษได้เห็นชอบในการอนุญาตการศึกษาวิจัยและการครอบครองกัญชาให้หลายหน่วยงาน เช่น ม.นเรศวร ม.รังสิต อภ. กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ฝึกลับสุนัขตำรวจ ซึ่งการอนุญาตการปลูกและการใช้ประโยชน์กัญชาต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ Newtv. ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หลังเปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชาตั้งแต่ 27 ก.พ. 2562 ยังพบปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้ผู้ป่วยหลายคนเสียเวลา เช่น ผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดแต่มาแจ้งที่ ออย. หรือเตรียมเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถรับแจ้งได้ จึงขออย่าว่า ผู้อยู่ต่างจังหวัด ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมและไปแจ้งการครอบครองที่สสจ.ในจังหวัดที่อยู่ ส่วนกทม.ให้ไปแจ้งที่ออย. กลุ่มผู้ป่วยต้องเตรียมหนังสือรับรองของแพทย์ ระบุโรคหรืออาการของโรคและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกัญชาใช้ในการรักษาตนเองด้วย</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว บรรยาการการรับแจ้งขึ้นทะเบียนการครอบครองกัญชา ที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ออย. ตลอดช่วงเช้ามีผู้เดินทางทยอยมาแจ้งการครอบครอง และสอบถามจำนวนมาก โดยนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจกับผู้ที่มาแจ้งการครอบครองกัญชา พร้อมทั้งกล่าวว่า พรรคมีความพร้อมจะทำให้กัญชาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ยืนยันว่าคนไทยต้องได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทั้งหมด เพราะจากกฎหมายชัดเจนว่าเป็นการรวบอำนาจ กรมการแพทย์พิจารณาที่มาจากภาครัฐเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะอนุญาตใครปลูก</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.ลีน่า จังจรรยา ขึ้นขอนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาด้วย โดยระบุว่า ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า นอนไม่หลับ และเห็นว่ามาตรการของ ออย.ดี แต่ยังไม่มีความชัดเจน ประชาชนยังไม่ทราบว่าต้องใช้หลักฐานใด ทำให้หลายคนเสียเวลา เสียเงินหลายรอบเพื่อมายื่น และการนำตัวยามาสำแดงทำให้ประชาชนเกิดความวิตก กลัวโดนจับ จึงยังไม่มีใครกล้ามาแจ้ง อยากให้ภาครัฐชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ผู้ที่สามารถได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย ประกอบด้วยคน 7 กลุ่ม แต่ไม่มีประชาชน ดังนั้นต้องมีการแก้กฎหมายตามนโยบายพรรค ประชาชนต้องเข้าถึงกัญชาได้เสรี โดยการปลูกบ้านละ 6 ต้น และรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ได้ โดยรัฐบาลวิจัยให้ฟรีและมีหน้าที่รับซื้อจากประชาชน โดยพรรคจัดทำร่าง พ.ร.บ.และระเบียบแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้ว หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลการผลิตกัญชาเสรีจะใช้เวลา 9-24 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์จับประเด็น</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิเชียร กิรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช กล่าวว่า จะใช้เวลาในการปลูก 4 เดือน คาดว่าจะสกัดน้ำมันหยดได้สิ้นได้ในช่วงเดือน ก.ค. 2,500 ขวด ขวดละ 5 มล. หรือประมาณ 1 หมื่นขวด/ปี นำมาใช้รักษาผู้ป่วย 4 โรค คือ ผลข้างเคียงจากการรับคีโมรักษามะเร็ง ลมชัก ปวดประสาทอักเสบ และปวดเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังมีในกลุ่มที่น่าจะมีประโยชน์ เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ม.รังสิต จัดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.รังสิต กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกี่ยวกับการเพาะปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การบำบัดรักษาทางการแพทย์ การส่งเสริมและการสนับสนุนให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการเพาะปลูก การผลิต และการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชงและกระท่อม</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวเซรากราวโพสต์ข้อความว่า วันกัญชาโลก ตรงกับวันที่ 20 เม.ย. ของทุกปี โดยปีนี้ "พรรคผ่อน" ของ นายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายรณรงค์กัญชาทุกเครือข่าย ได้ประกาศจัดงาน "พันธุ์รั้มย์" ขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2562 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นงานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีคนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 150,000 คน และที่ตั้งจัดงานว่า พันธุ์รั้มย์ เพราะต้องการเชิดชูพันธุ์กัญชาท้องถิ่น ที่เป็นพันธุ์ของจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมาถึงจุดที่พรรคการเมืองกว่าสิบขูประเด็น "กัญชาเสรี" ในการหาเสียง และมีคนขานรับมากมาย ล่าสุด พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสำหรับผู้ครอบครองกัญชา มีผลบังคับใช้แล้ว จึงมีประชาชนไปสอบถามการขอแจ้งยื่นนิรโทษกรรมกัญชาที่ อัย.หลายร้อยราย และเมื่อวันที่ 4 มี.ค. "พรรคผ่อน" และ "พรรคเขียว" ได้เชิญผู้ป่วยและแพทย์ที่ต้องการใช้กัญชาในการบำบัดรักษาไปพบที่อัย. เพื่อติดตามเรื่องนิรโทษกรรมกัญชา โดย นายเนวิน ชิดชอบ และนางกรรณา ชิดชอบ อยู่ในสังกัดพรรคผ่อน มีโลโก้พรรคเป็นรูปวงกลมล้อมใบกัญชา 7 แฉก คนออกแบบโลโก้คือลูกสาวซึ่งจบออกแบบตกแต่งภายในมาจากอังกฤษ และสนับสนุนเรื่องกัญชาเสรี นอกจากนี้ พรรคผ่อนกับเครือข่ายรณรงค์กัญชาทุกเครือข่าย ยังประกาศจัดงาน "พันธุ์รั้มย์" ที่บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เป็นประธานการประชุม กกก.ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลประชาชนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพยาบาล ตลอดจนการสุขาภิบาล ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผอ.สำนักการแพทย์ ผอ.สำนักอนามัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทน สธ. และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ร่วมประชุม โดยแบ่งการดูแลเป็น 6 โซน แต่ละโซนมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี รพ.วชิรพยาบาล รพ.ราชวิถี สำนักการแพทย์ และกรมแพทย์ทหารเรือ นอกจากนี้ กทม.ยังจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน คาดว่าวันที่ 3 พ.ค.จะเริ่มมีประชาชนเดินทางมาพักค้างในกทม.เพื่อรอเข้าร่วมงานพระราชพิธี</p> <p>สำหรับวันงาน 4 - 6 พ.ค. จะมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินคอยดูแลรับ-ส่งผู้ป่วยไปยังรพ.ใกล้เคียง มีหน่วยเดินเท้ากระจายในทุกพื้นที่ รวมถึงจุดบริการทุก 250 เมตรรอบบริเวณงาน และรพ.พยาบาลให้บริการทุก 500 เมตร โดยกทม.รับผิดชอบโซนที่ 5 บริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามถึงศาลาว่าการ กทม.</p> <p>-นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 15 มี.ค. -1 พ.ค. 2.ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2-6 พ.ค. และ 3.ช่วงเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7 พ.ค. -31 ก.ค. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนทุกสำนักจะถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และให้งดเว้นการโฆษณาระหว่างการถ่ายทอดในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2-6 พ.ค. โดยขึ้นข้อความหรือคำถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแทน นอกจากนี้ จะมีการทำข่าวพิเศษนำเสนอพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกอากาศในช่วงเวลาข่าวในพระราชสำนักพร้อมทั้งจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติหรือรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>คำรักษาพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบรพ.สินแพทย์ ที่มีผู้ป่วยร้องเรียนว่าเรียกเก็บค่ารักษาอาการท้องเสียกว่า 30,000 บาท พบว่าผู้ป่วยเข้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รักษาอาการท้องเสียพร้อมด้วยอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ คือ วิงเวียนศีรษะ บ้านหมุน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และกระเพาะอาหารอักเสบ ผลแล็บพบมีการติดเชื้อระบบปัสสาวะมีเลือดสีแดง ถือว่าค่อนข้างอันตราย จึงให้อนพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 22-23 ก.พ. เพื่อให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้อ ผู้ป่วยออกจากรพ.วันที่ 24 ก.พ. ส่วนวิธีการรักษาและอัตราค่ารักษาพยาบาล พบว่าเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ พิจารณาว่าการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งมีการรักษาที่เกินจำเป็นหรือไม่</p>
ไทยรัฐ	<p>สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พบฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลต่อสุขภาพ สาเหตุจากไฟป่าในพื้นที่ ส่วน จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง ขอสนับสนุน ฮ.จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ลำปาง และกองทัพภมาช่วยดับไฟป่า พบว่าค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 จุด คือ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ และ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ขณะที่หมอกควันใน จ.เชียงใหม่ ลดลงต่อเนื่องหลังมีมาตรการห้ามเผาทุกชนิด ตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงคุณภาพดี</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า	<p>มาตรการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคส. พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักตี๋มหน้าใหม่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายสุวัจน์ ตันยวรรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนมติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการจัดงานในวัด และมีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1.ในระดับประเทศ ขอให้ประสาน ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข ก.วัฒนธรรม สสส. สตช. และ ก.กลาโหม ประกาศนโยบายงดการจัดเลี้ยงตี๋มแอลกอฮอล์ในงานบวช งานบุญ รวมทั้งพิธีกรรมงานรื่นเริงต่างๆ 2.ในระดับพื้นที่ ให้ ก.มหาดไทยและชุมชนในพื้นที่ประสานผู้บริหารคณะสงฆ์แต่ละจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้หารือเป็นมติร่วมกันในการจัดงานบวช และงานบุญที่งดการจัดเลี้ยงและการตี๋มแอลกอฮอล์ 3.สนับสนุน ยกย่องเจ้าภาพที่จัดงานบวชไม่มีเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ ไม่มีรถแห่เสียงดัง 4.สนับสนุนการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ ที่กำหนดให้วัดเป็นสถานที่ห้ามตี๋ม ห้ามขาย อย่างจริงจัง 5.ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังการกระทำการที่เสื่อมเสีย ทำลายเจตนารมณ์พุทธศาสนา รวมถึงการทำผิดกฎหมายในงานบวชงานบุญ หากพบให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>
ข่าวสด	<p>นโยบายดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ เป็นประธานประกาศ "ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สังคมสูงอายุ สำหรับคนทุกวัย เพื่อประเทศ ที่ยั่งยืน" และกล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดและขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม</p> <p>พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. กล่าวว่า มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มี 6 มาตรการย่อย และ 2.การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มี 4 มาตรการย่อย</p>
ข่าวสด	<p>การตุ้นแทรกเนื้อหารุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้มีข่าวพบคลิปลิงการ์ตูนสำหรับเด็กที่ผู้สร้างแอบสอดแทรกเนื้อหาที่มีความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายตนเองเผยแพร่ทางยูทูป และยังมีคลิปลิงการ์ตูนสำหรับเด็กอีกจำนวนหนึ่งถูกตัดแปลงสอดแทรกให้มีความรุนแรง ซึ่งอาจทำให้เด็กและเยาวชนเกิดผลกระทบทางจิตใจได้ เช่น ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ผันร้าย ไม่อยากไปโรงเรียน อารมณ์ซึมเศร้า หรือทำร้ายตัวเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ตามคำชักชวนที่ถูกแทรกในการ์ตูน พ่อแม่และผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กใช้สื่อเพียงลำพังโดยเฉพาะเด็กเล็ก ควรควบคุมเวลาและเนื้อหาสำหรับเด็กอย่างละเอียด ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของลูกอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาในการดูสื่อออนไลน์ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อต่างๆ หากเด็กได้รับสื่ออันตรายแล้ว ควรเปิดใจพูดคุยในสิ่งที่เด็กได้รับรู้และติดตามอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติขอรับบริการปรึกษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคประสาทหูเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงานพบบ่อยในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ งานตัดไม้ เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ชักรถรับจ้าง โดยมีผลความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้างมากกว่าข้างเดียว จะได้ยินลำบากมากขึ้นถ้าในบริเวณนั้นมีเสียงดัง จึงควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน และตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้ง ดังนั้น สถานประกอบการควรเฝ้าระวังสุขภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจการได้ยิน ชักประวัติ รวมถึงประวัติการทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง การใช้ยา โรคประจำตัว การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้ รพ.นพรัตนราชธานีได้จัดคลินิกโรคจากการทำงานดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ให้คำแนะนำเจ้าของสถานประกอบการ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตรวจร่างกายตามความเสี่ยง รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้สถานประกอบการ</p>
ข่าวสด	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอสรุปข่าว พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน มี.ค. เป็นวันไตโลก ซึ่งในปีนีตรงกับวันที่ 14 มี.ค. และจะจัดกิจกรรมวันไตโลก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562 ที่ลานเอเทรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายลดเค็มให้ได้ 30% ภายในปี 2568 สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันขององค์การอนามัยโลก ทั้งการติดฉลากโภชนาการ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมให้ได้ 10% ในทุก 2 ปี รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการคลังที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพในราคาไม่แพง</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ	<p>คะแนนเฉลี่ยด้านสุขภาพของไทย</p> <p>-เสนอบทความว่า เรื่องสุขภาพของคนไทยแม้ว่าสธ.จะได้งบประมาณน้อย แต่มีผลงานระดับโลกขยับขึ้นมาถึง 14 อันดับ โดยจากการจัดอันดับ "ดัชนีประสิทธิภาพด้านสุขภาพ" ของบลูมเบิร์ก ปี 2561 ไทยอยู่อันดับ 27 ของโลก สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรของไทยที่ค่อนข้างมีจำกัดเป็นการใช้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าหากรัฐบาลเพิ่มงบประมาณดูแลสุขภาพของไทยให้มากกว่านี้ อันดับของไทยจะสูงขึ้นอีก ขอฝากรัฐบาลชุดใหม่ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง โดยเฉพาะภูมิภาคที่ยังเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก แม้ว่าจะมีรพ.สต.เกือบทุกแห่งแล้ว แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาให้มากขึ้นไปอีก</p>
ไทยโพสต์	<p>ยุติแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก</p> <p>-เสนอบทความ ประเทศไทยแสดงความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายนี้ต่อไป จากข้อมูลของสธ. อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในไทย ลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2546 เหลือเพียงร้อยละ 1.68 ในปี 2560 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ ต้องอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 2</p>
เว็บ sanook M2F Nation tv เว็บข่าวสด เว็บคมชัดลึก เว็บช่อง 3 เว็บ sanook	<p>เตือนภัยคนร้ายใส่ยาในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นายวรยุทธ์ มลินทจินดา ผู้จัดการโครงการ โปสต์เตือนภัยผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า อย่าซื้ออาหารแล้ววางทิ้งไว้ที่โต๊ะ เนื่องจากมีคนร้ายใส่ยาลงไปในการ ทำให้เกิดอาการมึนงง และชโหมยทรัพย์สินมีค่า</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch